

KIẾN XƯƠNG

# Phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.



Mô hình trồng rau má thủy canh của HTX Thủy canh nông xanh Garden (xã Hòa Bình, Kiến Xương).

## Hình thành nhiều mô hình gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo

Gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Bình Thanh và xã Bình Định là 2 mô hình thực hiện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để ra với mục đích tổ chức vùng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến,

tiêu thụ nông sản; áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, giảm chi phí, tăng giá trị hiệu quả sản xuất. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh cho biết: Mô hình được thực hiện từ năm 2021 với quy mô 180ha phát triển ổn định, hiệu quả, giúp tăng thu nhập từ 250.000 đồng/sào trở lên so với

sản xuất thông thường. Nhất là sau khi thành lập HTX mới, đầu tư 2 giàn sấy với công suất 30 tấn/ngày, HTX đã chủ động mở rộng dịch vụ kinh doanh thóc, gạo và sấy với nhân hiệu sản phẩm OCOP gạo chợ Gốc và bằng việc khôi phục các nguồn lợi thủy sản tự nhiên, kết hợp nuôi rươi, cây, sản xuất lúa hữu cơ.

chức bao tiêu sản phẩm trên 1.300 tấn thóc và 60 tấn gạo mang thương hiệu gạo chợ Gốc và gần 400 lít nước mắm mang thương hiệu mắm cáy chợ Gốc. Một số sản phẩm gạo có giá trị cao như ST25, Hạt ngọc 9 bán với giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, giá trị sản phẩm tăng gần 1.300.000 đồng/sào. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định khẳng định: Mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa giống tại xã Bình Định được thực hiện từ năm 2021 với quy mô 202ha đến nay vẫn duy trì hiệu quả. HTX tham gia điều hành các khâu làm đất, thu hoạch, cấy, phòng, trừ sâu bệnh, thu mua sản phẩm, đồng thời đầu tư máy sấy với công suất 25 tấn/ngày, bình quân sản lượng liên kết tiêu thụ trên 1.500 tấn thóc/năm. Kết quả giúp tăng thu nhập cho người dân sản xuất lúa giống 350.000 đồng/sào so với sản xuất lúa thông thường.

Mô hình gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo cũng đang từng bước thực hiện hiệu quả ở nhiều xã khác. Tại xã Tây Sơn đã khôi phục và phát triển sản xuất lúa nếp thơm truyền thống Vũ Tây nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất; thực hiện quản lý và điều hành tập trung các khâu dịch vụ từ quy vùng, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nhân hiệu tập thể, tạo ra sản phẩm đặc trưng vùng miền có sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra còn tuyên truyền quảng bá sản phẩm gắn với phát triển du lịch tâm linh qua hoạt động lễ hội đình làng Lại Trì nhằm nâng tầm giá trị gạo nếp truyền thống. Hay như ở xã Hồng Tiến cũng đã từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người sản xuất bằng việc khôi phục các nguồn lợi thủy sản tự nhiên, kết hợp nuôi rươi, cây, sản xuất lúa hữu cơ.

## Đa dạng các mô hình sản xuất công nghệ cao

Toàn huyện Kiến Xương có 12 mô hình đăng ký thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao và có 9 mô hình đi vào sản xuất hiệu quả như dưa lưới, dưa chuột, rau má, cà chua. Tất cả các mô hình đều trồng trong nhà màng, sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ tưới nước tự động, không sử dụng thuốc trừ sâu và đặc biệt là đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Điển hình nhất là 5 mô hình trồng dưa trong nhà màng tại 4 xã Bình Định, Vũ Hòa, Thanh Tân, Vũ Lễ với diện tích mỗi mô hình từ 1.000 - 2.000m<sup>2</sup> cho thấy các hộ gia đình đều mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương: Qua hạch toán hiệu quả kinh tế, một nhà lưới có diện tích 1.000m<sup>2</sup>, nếu tính bình quân một năm các hộ trồng 3 vụ dưa, mỗi vụ đạt trên 3,1 tấn bán với giá bình quân 40.000 đồng/kg sẽ cho thu nhập 126 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư và khấu hao hạ tầng ban đầu, lợi nhuận đạt khoảng 62 triệu đồng/vụ, một năm 3 vụ sẽ cho lợi nhuận 186 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Ông Tạ Hữu Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thủy canh nông xanh Garden, xã Hòa Bình chia sẻ: Với mong muốn tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc sản, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương, năm 2023 tôi đã đầu tư 1,5 tỷ đồng vào hệ thống nhà màng trên diện tích 2.000m<sup>2</sup> để trồng 350.000 rọ rau má theo phương pháp thủy canh. Mô hình có nhiều ưu điểm nổi bật đó là tiết kiệm diện tích, dễ quản lý dịch bệnh, nhanh cho thu hoạch, không mất nhiều công chăm sóc; rau má cũng không bị nhiễm phèn,

**Ông Trần Xuân Lương, thôn Tây Nghĩa, xã Minh Quang**



Để nâng cao giá trị sản xuất từ cây lúa, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tích tụ ruộng đất, đầu tư hệ thống máy móc và liên kết bao tiêu sản phẩm. Chính vì thế, năm 2012 tôi đã mạnh dạn xin xã cho đất lại 13ha để sản xuất lúa giống đồng thời liên kết với Công ty Cổ phần Công nghệ cao Hải Phòng để thực hiện mô hình. Nhờ tuân thủ đúng các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm sẵn có, tôi đã thu được bình quân 1,7 tấn/ha, bán với giá 45.000 đồng/kg thóc khô, mỗi vụ tôi thu về trên 800 triệu đồng.

**Ông Phạm Văn Tính, thôn Sơn Trung, xã Bình Định**



Sau một thời gian nghiên cứu, học hỏi ở các nơi, thay vì nuôi cá trong ao truyền thống, năm 2020 tôi quyết định nuôi cá trong ao bán nổi. Với diện tích 5ha, tôi đào 5 ao để nuôi các loại cá truyền thống cho sản lượng bình quân đạt 30 tấn cá/ao. Nếu tính với giá bình quân 55.000 đồng/kg cá trắm, 50.000đồng/kg chép, 35.000 - 40.000 đồng/kg rô phi, nuôi từ 9 - 10 tháng cho thu hoạch, sau khi trừ chi phí tôi thu lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm, hiệu quả cao hơn nhiều so với nuôi ao truyền thống.

chì, mặn do tách biệt hoàn toàn với môi trường đất nên khi pha nước vẫn giữ màu xanh nguyên vẹn, không bị đen, mùi tanh như những loại rau má đất thông thường. Ngoài sản xuất ra các loại bột rau má thủy canh, phát triển các cửa hàng ở các tỉnh, đến nay HTX còn cung ứng sản phẩm rau má tươi cho thị trường. Bình quân mỗi tháng HTX đạt doanh thu trên 600 triệu đồng.

Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Không chỉ chú trọng nâng cao giá trị sản xuất trên lĩnh vực trồng trọt, Kiến Xương còn quy hoạch khoảng 500ha để phát triển mô

hình nuôi thủy sản trong ao bán nổi ở 12 xã ven sông. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá nước ngọt, tôm thẻ chân trắng, ương dưỡng cá giống. Tại các xã đang thực hiện cho thấy hiệu quả rõ rệt, chi phí đầu tư ban đầu thấp, thuận lợi trong thu hoạch, để trả lại mặt bằng khi chuyển sang cấy lúa. Nếu so sánh hiệu quả kinh tế của các mô hình với bình quân thu nhập từ 130 - 380 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận cao gấp từ 5 - 10 lần so với cấy lúa. Nhờ phát triển đa dạng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp của huyện đạt 2,61%.

THU THỦY

## DIỆN LỰC QUỲNH PHỤ

# Tăng cường dịch vụ khách hàng, số hóa dịch vụ điện năng



Nhân viên Điện lực Quỳnh Phụ lắp đặt công tơ đo xa cho khách hàng.

Với mục tiêu cơ bản đến năm 2025 sẽ hoàn thành chuyển đổi số một cách toàn diện, thời gian qua Điện lực Quỳnh Phụ đã nỗ lực đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dịch vụ điện, qua đó đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mang đến sự hài lòng của khách hàng. Công nghệ đo xa bằng Đồng hồ Điện lực Quỳnh Phụ triển khai giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi và minh bạch cho khách hàng. Hình ảnh nhân viên ngành điện đi đến từng nhà, từng ngõ hẻm và ghi chỉ số tiêu thụ điện hàng tháng, thông báo cho khách hàng đã không còn, bởi công tơ cơ khí được thay thế dần bằng công tơ điện tử đo xa. Sau khi thay thế, hiệu quả quản lý vận hành lưới điện đã mang lại nhiều giá trị khác biệt, nhất là minh bạch, chính xác chỉ số điện năng, giúp khách

hàng an tâm, tin tưởng khi sử dụng điện, đồng thời tiết kiệm thời gian. Ông Bùi Quý Bình, thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Trước đây, hàng tháng nhân viên ngành điện ghi chỉ số công tơ bằng hình thức thủ công, rồi đóng tiền trực tiếp, giờ chuyển sang hình thức trực tuyến rất tiện lợi, vì vậy đến kỳ ghi hóa đơn, ngành điện cập nhật số liệu từ phần mềm, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho khách hàng chúng tôi. Quyền lợi khách hàng cũng được bảo đảm, yên tâm sử dụng điện như thế nào thì sẽ trả tiền điện như thế. Cùng với lắp đặt công tơ điện tử, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, Điện lực Quỳnh Phụ đã phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng hóa các kênh thanh toán, bởi tiết kiệm được thời gian và an toàn trong giao dịch. Từ khi áp dụng hình thức thanh toán không dùng

tiền mặt, hàng tháng gia đình ông Bùi Quang Đán, thị trấn An Bài đã không phải đến điểm thu tiền điện cố định để nộp tiền như trước đây. Ông Đán cho biết: Khi được nhân viên ngành điện tư vấn, hướng dẫn cách đăng ký thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng thông qua hình thức trích nợ tự động, tôi thấy việc thanh toán rất nhanh chóng, dễ dàng và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, việc thanh toán này còn an toàn, chính xác, không phải lo lắng quên lịch thanh toán tiền điện.

Ông Đào Quốc Thuận, Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Điện lực Quỳnh Phụ bên cạnh những hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn, còn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hầu hết các

dịch vụ về điện như: Đăng ký cấp điện mới, thay đổi thông tin đã đăng ký, gia hạn hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện... đều được thực hiện trên môi trường mạng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, người dân có thể thực hiện đầy đủ các dịch vụ điện như xem chỉ số điện, thanh toán tiền điện, báo sự cố điện, ký hợp đồng cung ứng dịch vụ điện mà không cần phải đến trực tiếp trụ sở điện lực. Các thông tin về ngành điện, lịch cắt điện cũng được thông báo đến khách hàng qua các app chăm sóc khách hàng. Việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng trên môi trường số là một trong những giải pháp quan trọng mà ngành điện triển khai mang đến nhiều tiện ích như: ký hợp đồng điện tử đối với khách hàng, sử dụng các công cụ ứng dụng zalo, facebook, app chăm sóc khách hàng, các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến qua ngân hàng và các tổ chức trung gian như ViettelPay, VNPT, Vnpay, Zalopay... Cùng với thực hiện chuyển đổi số trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, ngành điện cũng tranh thủ nguồn lực triển khai thiết bị, vật tư để lắp đặt công tơ điện tử đo xa. Có thể thấy, việc triển khai hệ thống công tơ điện tử đo xa là bước chuyển mình nhanh chóng trong cách tiếp cận công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, từ việc chuyển đổi mô hình thủ công sang bán tự động và tự động trong công tác thu thập số liệu đến việc xử lý, phân tích các dữ liệu có được. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của ngành điện. Đến nay, Điện lực Quỳnh Phụ có số công tơ bán điện là 98.541, trong đó công tơ điện tử đạt 87.914 công tơ, đạt 89,22% và số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%...

Trong lộ trình chuyển đổi số những năm tiếp theo, Điện lực Quỳnh Phụ tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân để bắt kịp xu thế mới. Cùng với đó, chú trọng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực, phát huy cao nhất kết quả sản xuất, kinh doanh.

MANH THẮNG

# Góp sức xây dựng nông thôn mới

Lựa chọn những công trình, phần việc, hoạt động phù hợp, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tận dụng những thành tích lớp xe cũ, đoàn viên, thanh niên ở Hiệp Hòa thu gom, sơn lại, rồi làm khung, cắt các tấm nhôm làm mặt biển báo, in chữ màu trắng và logo thành các biển cảnh báo giao thông, biển dẫn đầu hiệu bảo vệ môi trường... 40 tấm biển này được gắn tại các tuyến đường trục xã, ngõ ba, ngã tư, trường học. Ngay sau khi đưa vào sử dụng đã nhận được sự đồng tình của học sinh và người dân trong chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại địa phương. Cũng với mục đích bảo vệ môi trường, 5 năm qua, Hội LHTN xã đã tổ chức 40 đợt ra quân thu gom rác thải, xử lý các điểm rác thải tập trung, vận động thanh niên và nhân dân phân loại rác thải tại nguồn; duy trì hiệu quả mô hình tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - đẹp - văn minh...

Anh Đỗ Như Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hiệp Hòa cho biết: Hiệp Hòa về đích nông thôn mới năm 2018 và phần đầu

về đích nông thôn mới nâng cao năm 2025. Với phương châm "Tinh nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", Hội LHTN xã Hiệp Hòa đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội... thông qua các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè và tháng thanh niên. Bên cạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Hiệp Hòa cũng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN xã duy trì 14 địa chỉ xanh tình nguyện - hỗ trợ hàng tháng cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khuyết tật; tặng 65 suất quà cho các gia đình chính sách. Em Đinh Thị Kim Oanh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa cho biết: Bố em mất sớm, mẹ đi làm giúp việc nuôi 3 anh em và chăm sóc bà nội em. Các anh chị thanh niên đã hỗ trợ em tiền mua đồ dùng học tập hàng tháng, tặng xe đạp cho em. Em rất vui khi nhận được giúp đỡ, em sẽ cố gắng học tập tốt để tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - đẹp - văn minh...

Bút phá vươn lên làm giàu cũng là cách mà thanh niên Hiệp Hòa góp sức xây dựng nông thôn mới. Tốt nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nhưng anh Đào Trọng Đức, thôn An Đổ, xã Hiệp Hòa lại về quê lập nghiệp. Hiện anh là chủ trang trại nuôi lợn thương phẩm, cá các loại với thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm. Anh Đức cho biết: Lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Năm đầu tiên nuôi cá, cá chết nhưng cũng không biết nguyên nhân vì sao. Sau đó, tôi mày mò, tìm tòi trên mạng internet, xem các chương trình khai nghiệp rồi tự đúc rút được, dần dần khắc phục khó khăn. Cùng với anh Đức, ở Hiệp Hòa có 10 gia trại, xưởng sản xuất do thanh niên làm chủ mang lại thu nhập cao. Mỗi thanh niên một cách làm nhưng đều chung mục đích: nâng cao thu nhập, đời sống cho gia đình, tạo việc làm cho người dân địa phương. Ông Đào Trọng Loan, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết: Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ xã Hiệp Hòa đã và đang phát huy năng lực, trí tuệ, chung tay góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

QUẢN PHƯƠNG



Thanh niên xã Hiệp Hòa hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".